

## โอกาสของเท่าเทียมคือกฎหมาย

เป็นเรื่องผิดกฎหมายสำหรับผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลกลางในการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานต่อไปนี้ ต่อบุคคลใดๆ ในสหรัฐอเมริกา บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ (รวมถึงการตั้งครุฑ การคลอเคลือบ และเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การเหมารวมทางเพศ สถานะการแปลงเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ) ชชาติกำเนิด (รวมถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำกัด) อายุ ความทุพพลภาพ หรือความเกี่ยวข้องหรือความเชื่อทางการเมือง หรือกับผู้รับผลประโยชน์ ผู้สมัคร หรือผู้มีส่วนร่วมในโปรแกรมที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินภายใต้หัวข้อ I ของพระราชบัญญัติวินด์ทอร์มแรงงานและโอกาส โดยพิจารณาจากสถานะการเป็นพลเมืองของบุคคลหรือการมีส่วนร่วมใน WIOA Title I – โครงการหรือกิจกรรมความช่วยเหลือทางการเงิน

ผู้รับต้องไม่เลือกปฏิบัติในด้านใด ๆ ต่อไปนี้ การตัดสินใจว่าใครจะได้รับการยอมรับหรือมีสิทธิ์เข้าถึง WIOA Title I ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน ให้โอกาสหรือปฏิบัติต่อบุคคลใดเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกิจกรรมดังกล่าว หรือการตัดสินใจจ้างงานในการบริหารงานหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือกิจกรรมดังกล่าว

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลกลางต้องดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารกับบุคคลที่มีความทุพพลภาพมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการร้องขอและจะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคล ผู้รับจะต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือและบริการเสริมที่เหมาะสมแก่บุคคลที่มีความทุพพลภาพที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์

### คุณจะทำอย่างไรหากคุณเชื่อว่าคุณได้รับการเลือกปฏิบัติ

หากคุณคิดว่าคุณถูกเลือกปฏิบัติภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินของ WIOA Title I คุณสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดโดยดังต่อไปนี้:

ระดับท้องถิ่น	ระดับรัฐ	ระดับรัฐบาลกลาง
<p>ชื่อเจ้าหน้าที่ EO:</p> <p>เรื่อง:</p> <p>ชื่อ WDB:</p> <p>ที่อยู่ WDB:</p> <p>เบอร์โทร:</p> <p>แฟกซ์:</p> <p>บริการวีลีย์ TTY/TDD-WI:</p> <p>อีเมล:</p>	<p>Susana Vázquez García</p> <p>เจ้าหน้าที่ด้านโอกาสความเท่าเทียม</p> <p>วิศคอนซินกรมพัฒนาแรงงาน</p> <p>ฝ่ายจ้างงานและการฝึกอบรม</p> <p>201 E Washington Ave, ห้อง E 100</p> <p>PO Box 7972</p> <p>Madison, WI 53707-7972</p> <p>(608) 405-4067</p> <p>TTY เข้าถึงผ่านทาง WI Relay: 711</p> <p>อีเมล: <a href="mailto:DETEOContact@dwd.wisconsin.gov">DETEOContact@dwd.wisconsin.gov</a></p>	<p>ผู้อำนวยการศูนย์สิทธิพลเมือง (CRC)</p> <p>กระทรวงแรงงานสหรัฐ</p> <p>200 Constitution Avenue NW, ห้อง N-4123,</p> <p>Washington, DC 20210 หรือ</p> <p>ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์</p> <p>CRC ที่ <a href="http://www.dol.gov/crc">www.dol.gov/crc</a></p>

หากคุณยื่นเรื่องร้องเรียนกับผู้รับ คุณต้องรองจนกว่าผู้รับจะออกหนังสือแจ้งการดำเนินการขั้นสุดท้ายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจนกว่าจะผ่านไป 90 วัน (แล้วแต่อย่างใดจะเร็วกว่า) ก่อนยื่นต่อศูนย์สิทธิพลเมือง (ดูที่อยู่ให้ไว้ด้านบน)

หากผู้รับไม่ได้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการดำเนินการขั้นสุดท้ายเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 90 วันนับจากวันที่คุณยื่นคำร้อง คุณสามารถยื่นคำร้องต่อ CRC ก่อนได้รับหนังสือแจ้งนั้น อย่างไรก็ตาม คุณต้องยื่นคำร้อง CRC ของคุณภายใน 30 วันนับจากกำหนดเวลา 90 วัน (กล่าวคือ ภายใน 120 วันหลังจากวันที่คุณยื่นคำร้องเรียนกับผู้รับ) หากผู้รับแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการดำเนินการขั้นสุดท้ายเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการร้องเรียนของคุณ แต่คุณไม่พอใจกับการตัดสินใจหรือการลงมติ คุณสามารถยื่นคำร้องต่อ CRC ได้ คุณต้องยื่นคำร้อง CRC ของคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณได้รับหนังสือแจ้งการดำเนินการขั้นสุดท้าย